
 

 

 

 

 

 

 

สือ่ ประเด็นข่าว 

 

มติชน 

(28 เม.ย. 61) 

สมุนไพรหมอแสง 

   -เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า สธ.ควรเปิดเผยผล

การศึกษาทางวิชาการของสมุนไพรหมอแสงให้ชัดเจน ว่ามีส่วนผสมอะไร ปริมาณเท่าไร สารที่จะออกฤทธิ์ ฆ่า

เซลล์มะเร็งได้ต้องมีปริมาณเท่าไร เพราะกลุ่มคนรักหมอแสงมีการอ้างผลวิจัยของกระถินพิมานซึ่งเป็นส่วนผสมใน

สมุนไพรว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเรง็ได้ ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน และหากมีผลท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้ น ก็

ต้องระบุผลการศึกษาให้ชัดเจน ส่วนที่หมอแสงให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการทดลองในมนุษย์และมีผู้เสียชีวิต 3-5 ร้อยคน 

แสดงว่าเป็นการวิจัยในมนุษย์ แม้ผู้ป่วยจะอยู่ระยะสุดท้าย แต่ต้องมีกติกาควบคุม ซึ่งสธ.มีคณะกรรมการจริยธรรม

คุ้มครองการทดลองในมนุษย์อยู่แล้ว หมอแสงซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพ้ืนบ้าน กค็วรมีจริยธรรม จรรยาบรรณ

ในเร่ืองน้ีด้วย 
ข่าวสด 

 (28 เม.ย. 61) 
   -เสนอข่าว ผู้ป่วยมะเรง็ยังไปลงทะเบียนขอรับยาจนล้นโรงพักเมืองปราจีน ส่วนมากระบุว่ามีทางเลือกกต้็องลองดู 

โดยเดือนน้ีมีก าหนดแจกสมุนไพรให้กับผู้ป่วยกว่า 40,000 คน ในวันที่ 5-6 พ.ค. นอกจากน้ี ยังมีการประกาศให้

ผู้ป่วยทราบวิธกีนิยา ข้อระมัดระวังด้านอาหาร-เคร่ืองดื่ม อาการข้างเคียงหลังกนิสมุนไพร และเมื่อกนิสมุนไพรไปแล้ว 

3 วัน หากมีการอาเจียนหรือผมร่วงไหม ให้หยุดกินประมาณ 2 วัน และค่อยกินอีกคร้ัง อาหารที่ห้ามกิน คือ อาหาร

หมักดอง อาหารป้ิง-ย่าง อาหารทอด อาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลสงู น า้อดัลม ของมึนเมา เหล้า และบุหร่ี    

ข่าวสด 

 (28 เม.ย. 61) 

สวท. 

ทวีีช่อง TNN24 

มติชน 

คอลัมน์ คนตามข่าว 

(30เม.ย.61) 

  -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าว ปัจจุบันยังไม่มีต ารับยาสมุนไพรที่ขึ้ น

ทะเบียนเป็นยารักษามะเรง็โดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยสมุนไพรที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็นสตูรยับย้ังมะเรง็ได้ 3 

ชนิด คือ สตูร N 040 ต ารายาจากภาคเหนือ ยับย้ังเซลล์มะเรง็ปากมดลูก เบญจอ ามฤตย์ยับยั้งมะเรง็ตับ และสตูรวัดค า

ประมง โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการทดลอง เบื้องต้นพบว่า สามารถยับยั้งเซลล์มะเรง็ในหลอดทดลองได้ จึงมีการศึกษา

ต่อในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ขอย า้ว่าขณะน้ีสมุนไพรต่าง ๆ ที่รักษามะเร็งยังไม่มีการขึ้ นทะเบียน ดังน้ัน อยากให้

รักษาแพทย์แผนปัจจุบัน หรือใช้แพทย์แผนไทยร่วมกนั โดยสิ่งส าคัญต้องปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษา และได้รับ

ความยินยอมจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน 

เดลินิวส ์ ไทยรัฐ 
(29เม.ย.61) 

    -เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย นายพีระ อธิปธรรมวารี ผู้เช่ียวชาญ

การแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ เดินทางไปยังบ้านพักของนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ "หมอแสง" ที่จ.ปราจีนบุรี 
   นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ผลการทดลองในหลอดทดลองที่พบว่าฤทธิ์ของสมุนไพรไม่สามารถยับย้ังเซลล์มะเรง็ได้น้ัน 

เป็นวิธีที่ผิดหลักการแพทย์แผนไทย ตัวสมุนไพรข้าวเยน็เหนือข้าวเยน็ใต้มีสรรพคุณในการแก้น า้เหลืองเสีย  เมื่อ

น า้เหลืองดีขึ้นจะมีสารต้านอนุมูลอสิระ ร่างกายสามารถสร้างภมูิต้านทานได้มากขึ้น ซ่ึงข้าวเยน็เหนือข้าวเยน็ใต้มีฤทธิ์

ยับยั้งเซลล์มะเรง็ได้ 7 ชนิด ที่ได้ผลมากคือมะเรง็เต้านม และมะเรง็ปอด การวิจัยเร่ืองการฆ่าเซลล์มะเรง็น้ันผิด

วัตถุประสงค์ เพราะศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการยับยั้งและปรับองค์รวมธาตุทั้ ง 4 ให้สมบูรณ์ไม่ก าเริบ เมื่อ

ร่างกายท างานได้ดีขึ้ น กจ็ะสามารถต่อสู้กับการแบ่งตัวของเซลล์มะเรง็ได้ ส่วนในแพทย์แผนปัจจุบันจะฆ่าเซลล์มะเรง็ 

เป็นคนละแนวทางกนั 

     ส่วนที่บ้านหมอแสงยังคงมีการผลิตยาและบรรจุซองละ 10 เมด็ เพ่ือแจกให้กับผู้ป่วยมะเรง็ มีก าหนดแจกวันที่ 5 

พ.ค. เวลา 16.00 น. จากการตรวจสอบยอดผู้ป่วยที่ไปลงบันทกึประจ าวันถึงช่วงเที่ยงวันที่ 28 เม.ย. มีทั้งสิ้น 19,605 

คน 

ไทยรัฐ ข่าวสด 
มติชน เวบ็ไซต์เดลินิวส ์

(30 เม.ย.61) 
 

   -เสนอข่าว นายแสงชัย กล่าวขอบคุณแพทย์แผนไทย, ผอ.สถาบันมะเรง็ ที่บอกว่าสมุนไพรตัวสามารถนี้ กนิได้ ไม่มี

พิษ ท าให้สขุภาพดี ซ่ึงที่จริงสมุนไพรไทยฆ่าเซลล์มะเรง็ได้ไม่กี่เปอร์เซน็ต์ แต่จะไปเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั ปรับโครงสร้าง

ของร่างกาย โครงสร้างของเลือด ส่วนข่าวที่ระบุว่าตนมีการทดลองยาในคร้ังแรกๆ มีผู้ป่วยตาย 300-500 รายน้ัน เป็น

การสื่อสารที่ผิด ช่วงแรกได้น าไปใช้รักษาสุนัขจรจัดเป็นแผลเน่าเร้ือรังกไ็ด้ผลดี ต่อมาแจกยาให้เพ่ือนและคนใกล้ชิด

ป่วยเป็นมะเรง็ระยะสุดท้าย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้ น และมีการบอกต่อแบบปากต่อปากจนคนแห่มารักษากลายเป็นข่าว

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่28-30 เมษายน 2561 
ส านสัสารนเเท  ส านสังานปัดัสระทรวงสาธารสสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 28 -30 เมษายน 2561 2 
สือ่ ประเด็นข่าว 

 ใหญ่ ช่วงปี 2548-2549 ได้มีการทดลองอย่างจริงจัง โดยน าไปให้ผู้ป่วยที่หมดหวัง ลุกไม่ไหวแล้วไม่ต ่ากว่าพันคน 

พบอาการดีขึ้นเกนิคร่ึง อกีคร่ึงหนึ่งอยู่อกีเดือน- 2 เดือนเสยีชีวิต ถือว่าปกติ 
     ส าหรับการแจกยาเดือนต่อไป อยากให้ทุกคนท าหนังสือถึงสถาบันมะเรง็ ว่า พร้อมที่จะมากินควบคู่กับการรักษา 

และน าใบตอบรับมา แต่อยู่ระหว่างตัดสินใจ ขอแจกเดือนน้ีก่อน ถ้าคนกินมีปัญหา หน่วยงานยังมีปัญหา อาจจะให้

เฉพาะผู้ที่ท าหนังสอืถงึสถาบันมะเรง็ว่ายินยอม 

      ส่วนที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี มีประชาชนเดินทางมาลงประจ าวันทั้งผู้ป่วยเก่า-ใหม่ มากกว่า 25,000 คน และจาก

การสอบถามเร่ืองผลวิจัยที่พบว่าสมุนไพรหมอแสงไม่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเซลล์มะเรง็ได้ พบว่าผู้ป่วยและญาติไม่สนใจ

ผลวิจัย ส่วนใหญ่อ้างว่าเป็นอกีทางเลือกหรือหนทางสดุท้ายของชีวิต  

 บทความ 

เดลินิวส ์

(29เม.ย.61) 

    -เสนอบทความกล่าวถึงกรณกีรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกบัสถาบันมะเรง็แห่งชาติ เกบ็ตัวอย่างสูตรสมุนไพรของ

นายแสงชัยไปทดสอบประสทิธภิาพการท าลายเซลล์มะเรง็ในหลอดทดลอง พบว่าไม่มีผลในการฆ่าเซลล์มะเรง็ เพียงแต่

ท าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแขง็แรงขึ้น และไม่มีอันตราย จึงไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑส์ขุภาพ ส่งผลกระทบต่อ

จิตใจของผู้ป่วย  

     ซึ่งในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายศึกษาวิจัยสมุนไพรที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็น

สูตรยับยั้งมะเร็ง ได้แก่  1.สูตรเอน็ 040 ที่เป็นต ารายาจากภาคเหนือ ยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก 2.สูตรเบญจอ า

มฤตย์ ยับยั้งมะเรง็ตับ และ 3.สตูรวัดค าประมง ยับยั้งเซลล์มะเรง็เต้านม แต่ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการทดลอง ยังมีอีก

หลายขั้นตอนและต้องใช้เวลานาน ขณะที่หมอพ้ืนบ้านเป็นคนในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย เมื่อมี

การบอกกันปากต่อปากจึงท าให้ดูน่าเช่ือถือ และบางคนกนิแล้วรู้สกึมีเร่ียวแรง จึงคิดว่าหาย แต่อาจมีผลข้างเคียงอื่นๆ 

ตามมา 

     ดังน้ัน รมว.สธ.ต้องสั่งปรับงานวิจัยยาสมุนไพร และเพ่ิมการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองยาสมุนไพรอย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย เพ่ือเสริมผลดีคู่กบัการแพทย์แผนปัจจุบัน หากได้ผลจะช่วยเสริมสร้างสขุภาพของประชาชน และ

ช่วยฟ้ืนศรัทธาต่อสธ.ได้ 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์มุม

กฎหมาย โดยสมผล 

ตระกูลรุ่ง 
(30 เม.ย.61) 

 

  -กล่าวถึงการน าสมุนไพรหมอแสงไปตรวจวิเคราะห์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่าไม่เป็นธรรมกับหมอแสง การใช้

วิชาทางการแพทย์ที่ยึดติดกับวิทยาศาสตร์ โดยไม่น าผลที่เกิดขึ้ นจริงจากผู้ป่วยที่รับการรักษามาพิจารณาตัดสิน เป็น

วิธีการที่ผิด พ้ืนฐานแนวทางการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันต่างกับการแพทย์แผนไทย การให้แพทย์แผนปัจจุบัน

ควบคุมช้ีขาดยาสมุนไพร จึงเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้อง ท าให้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกไม่มีโอกาสเติบโตและ

พัฒนา  
    กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ได้ท าหน้าที่พัฒนาแพทย์แผนไทย เพราะติดยึดกับความคิดแบบตะวันตก  การ

รักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายถูกผูกขาดไว้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาแพทย์จากสถาบันการศึกษา คนที่ค้นคว้าด้วยตัวเอง

หรือได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นหมอพ้ืนบ้านไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลผู้ป่วย  เพราะไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
การแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย จึงถูกท าลายโดยกฎหมาย โดยผู้บริหารที่ยึดม่ันถือม่ันกับกระบวนการรักษาตาม

อย่างแพทย์ตะวันตก         

 
มติชน เดลินิวส ์
ข่าวสด สยามกฬีา 
แนวหน้า คมชัดลึก 
(28 เม.ย. 61) 

เมจเสสสเน 

   -เสนอข่าว เมย์-พิชญ์นาฏ แพท-ณปภา ออฟฟ่ี แมก็ซิม และหญิงแย้ พรีเซน็เตอร์รีวิวสินค้าในเครือบริษัท เมจิก 

สกนิ เข้าพบ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน คดีเมจิก สกนิ เพ่ือให้ถ้อยค าใน

ฐานะพยาน ระบุว่ายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง และก่อนรับรีวิวผลิตภัณฑไ์ด้ทดลองใช้สนิค้าก่อนจริง  

    นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สสจ.สงขลา ลงพ้ืนที่ตรวจสอบแหล่ง

จ าหน่ายผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของ บ. เมจิก สกิน ในพ้ืนที่ อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ 10 แห่ง พบการจ าหน่าย

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่ไม่ถูกต้อง 4 แห่ง และพบผลิตภัณฑ ์บ. เมจิก สกนิ 2 แห่ง ได้ยึดผลิตภัณฑท์ี่

ไม่ถูกต้อง และแจ้งหน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบสถานที่จ าหน่าย 

กรุงเทพธุรกจิ 
(28 เม.ย 61) 

   -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะก ากับดูแล สธ. เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับ นพ.วันชัย 

สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. หลังด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ บ.เมจิกสกิน โดยก าชับให้ อย.ท างานเชิงรุกมากขึ้ น 

ขณะที่ อย.ได้ออกประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ระบุว่า สสจ.ชลบุรีสุ่มเกบ็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่

จ าหน่ายและบรรจุอาหาร จ.ชลบุรี ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ Lyn FS-Three ชนิดกล่องละ 10 แคปซูล ตรวจพบยาแผน

ปัจจุบันบิซาโคดิล และผลิตภัณฑ ์Lyn Block Burn Brake Build ขนาดบรรจุกล่องละ 10 แคปซูล ตรวจพบ ไซบูทรา
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มีน ผลิตภัณฑท์ั้ง 2 รายการจึงเป็นอาหารที่มีสิ่งน่าจะเป็นอนัตรายแก่สขุภาพเจือปน  
เดลินิวส ์ ข่าวสด 

ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกจิ  

ไทยรัฐ  มติชน 
สยามกฬีา 

(29เม.ย.61) 

    -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้ออกหมายเรียกดาราเพ่ิมเติมอกี 3 คน เป็นลอตที่ 

2 ประกอบด้วย กุบ๊กิ๊บ มาร์กี้  และนายภัสสรกรณ์ สามีมาร์กี้  ส่วนบ.เมจิกสกนิจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัการ

สอบปากค าของพยาน โดยสายป่าน-อภิญญา พร้อมผู้จัดการส่วนตัว ได้เดินทางเข้าให้ปากค ากับต ารวจต่อจากดารา

นักแสดง 4 คนที่เข้าให้ปากค าไปแล้ว ขณะน้ียังไม่มีการแจ้งข้อหา แต่หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.

เคร่ืองส าอาง พ.ร.บ.อาหาร และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะด าเนินการตามกฎหมาย

แน่นอน 

    ด้าน สายป่าน กล่าวว่า ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภค ได้ลองรับประทานผลิตภัณฑจ์ริงก่อนโพสต์

รีวิวประมาณ 2 สัปดาห์ และไม่ทราบเร่ืองการสวม อย. หรือใช้ อย. ปลอม เพราะได้ตรวจสอบข้อมูลในเวบ็ไซต์อย.

แล้วขึ้นว่าผลิตภัณฑม์ีอยู่จริง      

ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ 

คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์

ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส ์

แนวหน้า สยามรัฐ ไทย

โพสต์ 
(30 เม.ย.61) 

 

  -เสนอข่าว พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เตือนประชาชนห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑอ์าหารเสริมลดน า้หนักที่

มีสารอันตรายเดด็ขาด หลังพบผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเพ่ิมอีกหลายราย และยังพบว่ามีการด าเนินรายการรีวิว

สินค้าดังกล่าวโดยนาย กสิทธิ์ วรชิงตัน (หญิงย้วย) นพ.ปิยะพงษ์ โหวิไลลักษณ์ (หมอบอนด์) ผู้เช่ียวชาญด้านความ

งาม และน.ส.ปวีณา นามสงคราม ภรรยามอบอนด์ มีการบรรยายสรรพคุณของอาหารเสริมดังกล่าวให้ดูน่าเช่ือถือ 

เจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวนพ.ปิยะพงษ์และน.ส.ปวีณาเข้ามา สอบปากค าในวันที่ 11 พ.ค.ต่อไป 

ประชาชาติธุรกจิ 
(30 เม.ย.61) 

   -เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กสทช.ได้ประชุมร่วมกับ อย. และสคบ. 

หาทางป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม กรณีการมีเน้ือโฆษณาในช่องทีวีมากเกินไป 

ผู้บริโภครู้สึกโดนเอาเปรียบ ต้องขอหารือบอร์ดและฝ่ายกฎหมายเร่ืองช่องทางด าเนินการ เพราะไม่เข้าหลักเกณฑก์าร

โฆษณา ส่วนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางออนไลน์ เป็นกรอบอ านาจของ ก.ดีอี หากได้รับแจ้งว่ามีการโฆษณาไม่

เหมาะสม จะแจ้งไปยังผู้ให้บริการอนิเทอร์เนต็เพ่ือให้ระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวต่อไป 

 บทความ  

ประชาชาติธุรกจิ 

(28 เม.ย. 61) 

   -เสนอบทความว่า กรณีเมจิกสกิน มีการตั้งค าถามว่าหน่วยงานที่น่าจะมีส่วนรับผิดชอบดูแล ได้แก่ อย. สคบ. 

และกสทช. ได้ท าหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่คนส่วนใหญ่คาดหวังหรือไม่ และจะมีหลักประกันใด

ท าให้คนไทยม่ันใจได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้โอกาสน้ีจัดท ามาตรการป้องปราม ป้องกนัไม่ให้คนกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด

ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายสร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตประชาชนซ า้อีก ทั้งน้ี บางหน่วยงาน

ถูกมองว่าไม่ได้ปฏิบัติภารกิจเต็มที่ มีการการปัดความรับผิดชอบโดยอ้างว่าบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีอ านาจตาม

กฎหมาย หรือการกระท าความผิดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ฯลฯ ทั้งหมดน้ีถือเป็นเร่ืองที่องค์กร

หน่วยงานรัฐต้องปรับเปล่ียนแก้ไขให้เหน็ผลโดยเรว็ที่สดุ 

ผู้จัดการสดุสปัดาห์ 360 

องศา 
(28 เม.ย. 61) 

   -เสนอรายงานพิเศษ เร่ือง บทเรียน"เมจิกสกนิ" อย่าเช่ือแค่มี เลขอย. อย่าเช่ือแค่ดารารีวิว โดย ภก.สมชาย ปรีชาทวี

กจิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยเกี่ยวกบัการเข้าจับกุมเครือข่ายเมจิกสกนิ ว่า อย.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการโฆษณา

ตามสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยุ หรือเวบ็ไซต์ แต่ในช่วงหลังผู้ประกอบการระมัดระวังและตรวจสอบมากขึ้ น เช่น 

โทร.สอบถามว่าเป็นลูกค้าจริงหรือไม่ ส าหรับกรณีการรีวิวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณา อย. ได้ส่งหนังสือขอ

ความร่วมมือไปยังต้นสงักดัของดารานักแสดง นักร้อง พริตตี้  เนต็ไอดอล ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 ให้ระมัดระวังในการ

รีวิวสินค้าที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอย. ไม่ให้มีการโฆษณาเกินจริง และต้องมีวิจารณญาณในการโฆษณา ดังน้ัน 

หากมีการฝ่าฝืนจะอ้างว่าไม่ได้รับเงินหรือผลตออบแทนไม่ได้ หรือหากระบุว่าไม่ทราบว่าใช้เลข อย.ปลอม กต้็องมีการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง หากพบว่ามีความผิด ผู้โฆษณาจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้บริโภค ได้มีการคุยกนัในการท างานเชิงรุกมากขึ้น โดยมีวิธใีห้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากได้ง่ายและแม่นย า เช่น การท า

คิวอาร์โค้ดติดที่ตัวผลิตภัณฑ ์

เดลินิวส ์ คอลัมน์ 

คนหน้า5 
(29 เม.ย.61) 

 

     -กล่าวถึงกรณี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. แถลงมาตรการเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ ์ว่า ขอให้เป็นเชิงรุกจริง ๆ ไม่ใช่แค่อนุมัติเลขทะเบียน อย. แล้วปล่อยให้ประชาชนซึ่งขาดความรู้ความ

ช านาญต้องตรวจสอบเพ่ือดูแลความปลอดภัยของตัวเอง และว่า อย.เป็นองค์กรล้าสมัย เหน็ได้จากระบบคิด ที่ระบุว่าที่

ผ่านมามีผู้ประกอบการท าผิดแค่ 1 เปอร์เซน็ต์ จึงไม่ใช้มาตรการเข้มงวด เพราะเกรงจะกระทบผู้ประกอบการที่ดีอีก 

99 เปอร์เซน็ต์ แต่เร่ืองน้ีมีผลกระทบต่อสขุภาพถึงขั้นท าให้เสยีชีวิตได้ จึงไม่ควรผิดพลาด และที่ส าคัญการปล่อยให้มี
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การท าผิดเพียง 1 ราย จะส่งผลร้ายแรงย่ิงกว่าใช้มาตรการที่เข้มงวด เพราะผู้บริโภคจะไม่เช่ือม่ันในสินค้าที่มี อย. 

ทั้งหมด 

     ส าหรับดาราที่เกี่ยวข้อง อ้างว่าตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ผลิตภัณฑแ์ล้วไม่มีปัญหาจึงรับรีวิว ถ้ามีการตรวจสอบ

จริงต้องรู้ตั้งแต่แรก และทดลองใช้แค่ 1-2 คร้ัง แต่กลับโฆษณาเกนิจริง ขอให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ด าเนินการ

ตรงไปตรงมาตามข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมาย เพ่ือให้เป็นแบบอย่างและรู้สกึเขด็หลาบ 

เดลินิวส ์ คอลัมน์ 
บทบรรณาธกิาร 
(29เม.ย.61) 

   -เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีดาราที่รีวิวสินค้าบ.เมจิกสกินและในเครือ ระบุว่าได้ตรวจสอบระดับหน่ึงว่าผ่าน อย.

แล้ว แต่ไม่ทราบเป็นอย.ปลอม ว่า เร่ืองน้ีเป็นปัญหาของผู้บริโภคหรือผู้รับรีวิว ซึ่ง ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รอง

เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การได้เลข อย. ท าให้ทราบว่าได้รับอนุญาตหรือจดแจ้งกับอย. มีสูตร ส่วนประกอบตาม

หลักเกณฑ ์ ไม่มีสารห้ามใช้ จากน้ัน อย.จะสุ่มตรวจภายหลัง หากพบผู้ผลิตตั้งใจไม่ท าตามกฎหมาย ผลิตสินค้าไม่ตรง

ตามฉลากตามที่จดแจ้ง กจ็ะเพิกถอน ซึ่งเมื่อค้นในเวบ็ภายหลังกจ็ะทราบว่าถูกเพิกถอนแล้ว ขณะที่ น.ส.สารี อ๋อง

สมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ระบุว่า อย.ควรยกเลิกการจดแจ้งขออนุญาตผลิตผ่านระบบออนไลน์ ให้ไปจด

แจ้งโดยตรงกบัหน่วยงาน เพ่ือยืนยันตัวผู้ผลิต และสถานที่ผลิตเป็นไปตามที่ระบุหรือไม่ 

    ทั้งนี้  อย.เป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีน ามาช่ืนชมในรายการศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่าสามารถ

ลดเวลาการขออนุญาตให้เรว็ขึ้น และพยายามเร่งตรวจสอบเมื่อพบการท าผิดกด็ าเนินการ ซึ่งควรรักษาไว้และท าให้ดี

ยิ่งขึ้น แต่กต้็องอุดช่องว่าง ป้องกนัการฉวยจังหวะที่ยังไม่ถึงขั้นการตรวจสอบกระท าผิด เพราะแม้เพียงเลก็น้อยกเ็ป็น

ความเสี่ยงของผู้บริโภค 

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า 1 
(30 เม.ย.61) 

 

    -เสนอบทความ จากคดเีมจิก สกนิ ท าให้มีค าถามว่าที่ผ่านมา อย.เอาจริงมากน้อยแค่ไหน โดย น.ส.สารี ออ๋งสมหวัง 
เลขาธกิารมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ให้ข้อมูลว่า ขณะน้ีมีการรับจดแจ้งผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งเมื่อไปตรวจสอบจะ

พบว่าเคร่ืองส าอางที่จดแจ้งผ่านระบบออนไลน์หลอกลวงถึง 90% ในอนาคต อย.น่าจะท าระบบส าหรับผู้จดแจ้งให้

รัดกุมมากขึ้น การเปิดรับหมดตั้งแต่ต้นทางเป็นช่องโหว่ใหญ่ให้ผู้ที่ตั้งใจขายผลิตภัณฑไ์ม่ได้คุณภาพไปจดแจ้ง วิธหีน่ึงที่

สามารถลดปัญหาผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางผิดกฎหมายคือยกเลิกจดแจ้งขออนุญาตผลิตเคร่ืองส าอางออนไลน์ ให้จดแจ้ง

โดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าใครเป็นผู้ผลิต และสถานที่ผลิตเป็นไปตามที่ระบุ

หรือไม่ ทั้งน้ี การมีเคร่ืองหมายอย.บนบรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันปลอดภัย เน่ืองจากมี

ผู้ประกอบการบางรายน าเคร่ืองหมายอย.ของสินค้าอื่นไปแอบอ้าง ผู้บริโภคควรป้องกันปัญหาด้วยการตรวจสอบใน

เวบ็ไซต์ของอย. 

โพสต์ทูเดย์  
บทบรรณาธกิาร 
(30 เม.ย.61) 

 

   -กล่าวว่า การจดแจ้งขออนุญาตผลิตเคร่ืองส าอางออนไลน์มีปัญหาเร่ืองการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑท์ี่ถูกต้อง เพราะ

เป็นเพียงการแจ้งข้อมูลช่ือ ส่วนประกอบ สารประกอบเท่าน้ัน ไม่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อน

อนุญาต และมีข้อมูลว่า เม่ือตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่แต่ละบริษัทย่ืนจดแจ้ง พบว่า 90% ไม่มีสถานที่ผลิตจริงตามที่

ยื่นไว้ หลายแห่งเป็นเพียงบ้านพักอาศัยเท่านั้น สะท้อนถึงรัฐบาลว่า ต้องแก้ปัญหาที่อย.ประสบอยู่อย่างเร่งด่วน ไม่ให้

คนไทยต้องอยู่กบัผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ด้อยคุณภาพ ที่อาจจะท าให้เจบ็ป่วย และส่งผลให้สูญเสยีตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์

สขุภาพในอาเซียน  
มติชน คอลัมน์ 
เดินหน้าชน 

(30 เม.ย.61) 

 

  -กล่าวว่า กรณีเมจิก สกนิ คงไม่ใช่กรณีสดุท้าย หากตรวจสอบน่าจะยังเจออกีมาก ต้องประสานก าลังปราบปรามของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างจริงจัง และประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตาอีกทาง ขณะที่อย.กต้็องทบทวน

มาตรการเพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในตรา อย. เพ่ือไม่ให้ประชาชนต้องติดสินใจเองว่าตรา อย.เป็นของจริงหรือของ

ปลอม 

M2F คอลัมน์ M2F 
TALK 

(30 เม.ย.61) 

    -กล่าวว่า อย.ท างานอ่อนแอและงุ่มง่าม ไม่ทันความเคล่ือนไหวของตลาดอาหารเสริม และเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ดารา
โดยตรงที่ต้องตรวจสอบตรา อย. เร่ืองน้ีเป็นหน้าที่ของอย. แต่ปล่อยให้มีการขายจ านวนมาก เม่ือเกิดเร่ือง อย.กต้็อง

รับผิดชอบด้วย 

ไทยโพสต์ 
(30 เม.ย.61) 

 

  -เสนอรายงานพิเศษ ว่า การทลายสนิค้าในเครือเมจิกสกินคร้ังน้ี เป็นบทเรียนให้กับเหล่าดารานักแสดงที่ไม่ค านึงถึง

ผลเสยีที่จะเกดิตามมากบัผู้บริโภค ว่าจะต้องมีส านึกต่อสงัคมมากกว่าที่เป็นอยู่  

เดลินิวส ์สกูป๊หน้า 1 
(30 เม.ย.61) 

 

  -เสนอบทความว่า ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคร่ืองส าอาง-อาหารเสริมปลอมเคร่ืองหมาย อย. มี 2 กลุ่ม กลุ่ม

แรกคือ ประชาชนที่ถูกหลอกให้ขายสนิค้า อกีกลุ่มคือ ประชาชนที่ถูกหลอกให้ซ้ือสนิค้า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่ง

ช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยาหรือชดใช้โดยด่วนด้วย ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ 
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     -ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม  กล่าวว่า กรณีดังกล่าว 

ประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ บริษัทที่กระท าผิดและตัวแทนจ าหน่ายที่เอาสนิค้ามาจ าหน่ายให้ อกี

กลุ่มคือ ผู้ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้สินค้าที่ท าให้ประชาชนหลงเช่ือ รวมถึงบางคนที่ร่วมช่วยบริษัทในการจัดจ าหน่าย 

จะต้องโดนข้อหาร่วม ฉ้อโกงประชาชนด้วย โดยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหาย คือค่าสนิค้า คืนจากบริษัท และการ
ชดเชยค่าเสียหายจากการใช้สินค้าแล้วเกิดปัญหา และฟ้องร้องเอาเร่ืองกับคนดังที่มีส่วนร่วมในการเสนอขายสินค้าได้

ด้วย  

 
ไทยรัฐ  มติชน 
(28 เม.ย 61) 

สเนยาัดน ้ าหนสัเสียชีวเต 

   -เสนอข่าว พ.ต.ต.ธีรพงษ์ นาขวา สว. (สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพัก 

หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ตรวจสอบพบศพนายประภัทร ล าใย อายุ 48 ปี สภาพศพ ไม่พบบาดแผลใดๆ 

ภรรยาให้การว่า ผู้ตายออกก าลังกายเป็นประจ า แต่ช่วงหลังน า้หนักตัวมากถึง 102 กก. จึงซื้ อยาลดความอ้วนมาทาน

ประมาณ 2 เดือน น า้หนักลดไปกว่า 20 กก. เมื่อวานหลังออกก าลังกายสามีได้กลับมาพักผ่อน จนมาพบว่าเสียชีวิต 

ส่วนสาเหตุต้องรอแพทย์ชันสตูรต่อไป 

เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 
มติชนออนไลน์ 
(28 เม.ย 61) 

   - นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวถึงกรณมีีผู้เสยีชีวิตจากการกนิยาลดน า้หนัก ที่ จ.ปทุมธานี ว่า 

ก่อนหน้าน้ี อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีน ที่ จ.ชลบุรี และได้ออกประกาศไปแล้วว่า

เป็นผลิตภัณฑใ์ด ลอ็ตใด ซึ่งจากการสอบถามพ่ีสาวของผู้เสียชีวิต ทราบว่ามีการรับประทานผลิตภัณฑด์ังกล่าว แต่ไม่

ชัดเจนว่าลอ็ตเดียวกนัหรือไม่ ขณะน้ีอยู่ระหว่างตรวจสอบ จะทราบผลในวันที่ 30 เม.ย. 

 อาหารเสรเม Lyn 

เวบ็ไซต์กระปุก 
(29เม.ย.61) 

     -เสนอข่าว หลังจากอย.ประกาศว่าอาหารเสริมย่ีห้อ Lyn ตรวจพบยาแผนปัจจุบันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เตือนประชาชนระวังการซ้ือ พร้อมเตรียมพิจารณาด าเนินคดีอาหารเสริมย่ีห้อดังกล่าว   

     ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กดอกจิก V.3 ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ เภสัชกร 

เทคนิคการแพทย์ สาธารณสขุ รีวิวแนะน าให้ลูกค้าซ้ืออาหารเสริมย่ีห้อดังกล่าว รวมถึงโพสต์เชิญชวนให้มาเป็นตัวแทน

จ าหน่าย เป็นการใช้วิชาชีพของตัวเองสร้างความน่าเช่ือถือเพ่ือแลกกับเงิน มีส่วนท าให้การขายอาหารเสริมตัวน้ีแพร่

ระบาด เพราะคนซื้ อไว้ใจว่าปลอดภัย ขอให้ช่วยกนัดันเร่ืองไปให้ถึงสภาวิชาชีพ พร้อมบอกว่า  ถึงเวลาก าจัดเหลือบชุด

ขาวออกจากวงการ คนพวกน้ีคือฆาตกรที่เอาอาชีพมาท าร้ายผู้บริโภค 

ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ 

คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์

ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส ์

แนวหน้า สยามรัฐ ไทย

โพสต์ 
(30 เม.ย.61) 

 

   -เสนอข่าว พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า อาหารเสริมย่ีห้อ "ลีน" ซึ่งอย.ตรวจพบสารต้องห้ามที่

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 2 ชนิดคือ ไซบูทรามีน มีฤทธิ์กล่อมประสาทส่วนกลาง ท าให้รู้สึกไม่อยากอาหาร ส่งผล

ข้างเคียงกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ในลีนบลอ็คเบิร์น เบรกบิวท์ กล่องสีขาว และบิซาโคดิล มีฤทธิ์เป็นยา

ระบาย ใน "LYN" เอสเอส-ทรี กล่องด า เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ก าลังขยายผล หลังพบข้อมูลว่ามีผู้รับประทานทาน

ผลิตภัณฑน้ี์แล้วเสยีชีวิต 3 ราย รายแรกเสยีชีวิตวันที่ 28 มี.ค. ในพ้ืนที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี,  รายที่ 2 เสยีชีวิตวันที่ 6 
เม.ย. ในพ้ืนที่สน.ปทุมวัน กทม. และรายสุดท้ายเสียชีวิตวันที่ 27 เม.ย. ในพ้ืนที่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

เบื้องต้นพบว่าผู้เสยีชีวิตทุกคนมีอาการคล้ายผลข้างเคียงของสารต้องห้ามที่ตรวจพบในผลิตภัณฑย่ี์ห้อน้ีหลังรับประทาน

ไปได้ประมาณ 10-20 วัน ซ่ึงต้องรอผลตรวจพิสจูน์ที่แน่ชัดต่อไป หากพบว่ามีต้นเหตุมาจากผลิตภัณฑด์ังกล่าว จะแจ้ง

ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากบัเจ้าของผลิตภัณฑ ์นอกจากน้ี ยังมีอีก 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเสียชีวิตจาก

การทานผลิตภัณฑย่ี์ห้อลีนหรือไม่ ส่วนการด าเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้าน้ีต ารวจเข้าตรวจค้นโรงงานย่านปทุมธานี 

สามารถจับกุมพนักงานได้ 7 คน ขณะน้ีอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายมาด าเนินคดี 
     ต่อมา พล.ต.อ.วิระชัย พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ ภก.รังสรรค์ 

วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ และก าลังต ารวจฝ่ายปกครอง อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 46/124 โครงการเดอะคิวบ์ ซอยสนามกอล์ฟวินมิลล์ หมู่ 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.

บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังสบืทราบว่าเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑอ์าหารเสริมลดน า้หนัก ย่ีห้อลีน พบนายจิรายุส 
คงวัฒนานุกูล อายุ 47 ปี เป็นเจ้าของบ้าน และพบอาหารเสริมลดน า้หนักย่ีห้อลีน 150 กล่องอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ทั้ง

แบบดีทอ็กซ์กล่องสดี าและแบบบลอ็กแอนด์เบิร์น กล่องสขีาว สอบสวนเบื้องต้น ให้การว่าสั่งซื้ อมาจากตัวแทนจ าหน่าย

รายอื่นมา 500 กล่อง ขายผ่านออนไลน์ให้ลูกค้าไปแล้ว 350 กล่อง โดยไม่รู้ ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เบื้ องต้น

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑท์ั้งหมดไว้ ก่อนน าส่งอย.เพ่ือตรวจหาสารปนเป้ือนอย่างละเอียด หากพบสารปนเป้ือน

จะแจ้งข้อกล่าวหาและด าเนินคดีกบันายจิรายุสต่อไป 

https://hilight.kapook.com/view/171572
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171403713559412&id=151079168925200
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ผู้จัดการรายวัน 
(30 เม.ย.61) 

   -เสนอบทความว่า ถึงคิวตรวจสอบ "Lyn" ที่ท าเกิดกรณีการเสียชีวิต พบว่ามีส่วนผสมสารอันตราย และมีบุคลากร
ทางการแพทยห์ลายสาขาโปรโมตขายผลิตภัณฑ ์อ้างว่ากนิแล้วผอม ขายแล้วรวย เป็นการใช้วิชาชีพท าร้ายผู้บริโภคแลก

กับเงิน ทั้งที่รู้ดีว่า อาหารเสริมกินแล้วไม่มีทางลดความอ้วนได้ ขอให้ช่วยกันดันเร่ืองไปให้ถึงสภาของทุกวิชาชีพ เพ่ือ

ก าจัดเหลือบชุดขาวพวกน้ีออกจากวงการ 

      ด้าน แพทยสภาแนะประชาชนใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ อสินค้า และก าลังตรวจสอบว่าบุคคลในภาพเป็น
บุคลากรทางการแพทย์จริงหรือไม่ จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นยังไม่พบว่าบุคคลในภาพเป็นแพทย์ตามที่แอบอ้าง ทั้งน้ี 
หากประชาชนสงสยัว่าบุคคลในภาพรีวิวเป็นแพทย์จริงหรือไม่ ให้ค้นหาช่ือได้ในเวบ็ไซต์แพทยสภา  

 
ข่าวสด 

(29เม.ย.61) 
 

ครีมบ ารุงผเว 
     -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธบิดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระแสนิยมผิวขาว 

หน้าใส ท าให้มีผลิตภัณฑ์เปล่ียนสีผิวจ าหน่ายตามท้องตลาดเป็นจ านวนมาก ประชาชนควรศึกษาส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ ์ว่ามีส่วนผสมที่เป็นอนัตรายกบัผวิหรือไม่ เช่น สารปรอท สารไฮโดรควิโนน สารสเตียรอยด์ เป็นต้น 
         ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพ่ิมเติมว่า สเตียรอยด์เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้ นเพ่ือใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ กฎหมายก าหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้เพ่ือบรรเทาอาการอักเสบและกดภมูิคุ้มกนัใน
โรคต่างๆ เช่น โรคภมูิแพ้อากาศ หอบหืด ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น   ไม่มีข้อบ่งช้ีในการน ามาใช้เพ่ือความงาม 
ปรับผิวให้กระจ่างใส ซึ่งหากน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของแพทย์ อาจเกดิผลข้างเคียงที่
ไม่พึงประสงค์ เช่น สวิสเตียรอยด์ เพ่ิมโอกาสการติดเช้ือรา แบคทเีรีย และไวรัส เกดิภาวะรุนแรงที่ผิวหนัง นอกจากน้ี 
อาจท าให้ผิวบาง สผีิวไม่สม ่าเสมอ และเหน็เส้นเลือดชัดเจน ผิวแตกลายงา ดังน้ัน ก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑป์รับผิวขาว 
ต้องตรวจสอบให้ดีว่าได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกบั อย. ถูกต้องหรือไม่  

 

ส านักข่าวไทย ช่อง 9 

(30เม.ย.61) 

โรคไขเ้ัือดออส 

    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของไทย

ในภาพรวมปีน้ียังไม่มีแนวโน้มว่าจะระบาดรุนแรง แต่พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้ นจากปกติ โดยเฉพาะภาคกลางแล ะ

ภาคใต้ ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่าปกติ 2 เท่า ขอความร่วมมือประชาชนใช้

มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ทั้งน้ี จากรายงานของส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ปี 2561 มีผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย ใกล้เคียงกบัช่วงเวลาเดียวกนัของทุกปี และมีผู้เสยีชีวิต 18 ราย 

 
มติชน 

(28 เม.ย. 61) 

โรคมาัาเรีย 
   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 44 ราย ที่ 

จ.สงขลา ว่า เป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยพบใน 6 อ าเภอในช่วงเวลาแตกต่างกัน จึง

ไม่ใช่การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
    ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงจากเดิมมาก ปีน้ี

คาดการณ์ทั้งปี 6-7 พันราย รวมทั้งพบพ้ืนที่แพร่เช้ือลดลงเหลือเพียง 183 อ าเภอใน 42 จังหวัด กลุ่มบ้านแพร่เช้ือ

ลดลงเหลือเพียง 2,147 กลุ่มบ้าน โดยพ้ืนที่แพร่เช้ือส่วนใหญ่เป็นบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในปี 

2561 มีพ้ืนที่ปลอดการแพร่เช้ือได้รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคมาลาเรีย ทั้งสิ้น 35 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่

หยุดการแพร่เช้ือมาลาเรีย และสามารถก าจัดแหล่งแพร่เช้ือให้หมดไปจนไม่มีผู้ป่วยติดเช้ือในพ้ืนที่           

มติชน 

(29เม.ย.61) 

    -เสนอข่าว นพ.สวิุช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผยสถานการณ์โรคมาลาเรียในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง โดยเฉพาะ จ.ยะลา ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน พบจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 ข้อมูลวันที่ 29 

ก.พ. 2559 พบผู้ป่วย 180 ราย เทยีบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 มีแนวโน้มสงูขึ้นเลก็น้อย เน่ืองจากศูนย์

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคมาลาเรียเชิงรุก ด้วยการเจาะตรวจ

โลหิตค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ จึงไม่ถือว่าเป็นการระบาด เพราะพบผู้ป่วยกระจายอยู่ในบางพ้ืนที่ เช่น อ.กาบัง อ.

บันนังสตา จ.ยะลา ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ห่างไกล และบางส่วนของพ้ืนที่อาจมีปัญหาด้านความขัดแย้ง 

เดลินิวส ์

คอลัมน์ ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ 

(30เม.ย.61) 

   -กล่าวว่า แสดงความยินดีกับกทม. ที่เป็น 1 ใน 35 จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย ได้รับใบประกาศนียบัตรในงาน

รณรงค์วันมาลาเรียโลกจาก นพ.ธวัช สนุทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า สธ. เม่ือสปัดาห์ที่แล้ว โดยมี นพ.วงวัฒน์ ล่ิว

ลักษณ ์รองผอ.ส านักอนามัย กทม. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล  

 
มติชน 

โรคพเษสุนขับา้ 
    -น.สพ.จามร ศักดินันท ์นายสตัวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสตัว์ จ.ประจวบคีรีขันธ ์เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 
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(28 เม.ย. 61) ม.ค. -26 เม.ย. มีตัวอย่างหัวสุนัขที่ตรวจพบการติดเช้ือพิษสุนัขบ้า 14 ตัวอย่าง แมว 1 ตัวอย่าง ม้า 1 ตัวอย่าง รวม 

16 ตัวอย่าง โดยตรวจพบการติดเช้ือในพ้ืนที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.เมือง มีผู้เสียชีวิตจากการ

ได้รับเช้ือพิษสุนัขบ้าหลังจากแมวกัด 1 ราย ในพ้ืนที่ ต.หินเหลก็ไฟ อ.หัวหิน ได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราว 

และฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนัุขบ้าให้กบัสนัุขจรจัดในรัศมี 5 กโิลเมตร 

แนวหน้า  
(28 เม.ย 61) 

   -เสนอข่าว นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมแกนน าโรคพิษ

สุนัขบ้า เครือข่าย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความรู้แก่แกนน า และขยายผลสู่ประชาชนในการดูแล สุนัข/แมว อย่าง

ถูกต้องมีความรับผิดชอบ  

มติชน 
(29เม.ย.61) 

   -เสนอข่าว นายบุญมี ส ามณี ปศุสัตว์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอาการม้า 2 ตัว 

ภายในฟาร์ม หมู่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ ์ต.หนองตาแต้ม ที่เสี่ยงติดเช้ือโรคพิษสนัุขบ้า เน่ืองจากม้าในฟาร์มที่ถูกสนัุขจร

จัดกัดเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมาตายจากการติดเช้ือโรคพิษสนัุขบ้า โดยจะเฝ้าระวังอาการต่อเน่ืองทุกสปัดาห์เป็นเวลา 6 

เดือน หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันครบ และต้องกันพ้ืนที่เล้ียง ส่วนเจ้าของผู้เล้ียงม้าที่สัมผัสกับม้าเป็นประจ าต้องฉีด

วัคซีนป้องกนัการติดเช้ือในคนด้วย ส าหรับการติดตามอาการของวัวเน้ือพันธฮิ์นดูบราซิลในฟาร์มแห่งหน่ึงที่ ต.วังกพ์ง 

ซึ่งถูกสุนัขจรจัดที่สงสัยว่าติดเช้ือพิษสุนัขบ้ากัดตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ยังมีอาการปกติ หลังฉีดวัคซีนอย่าง

ต่อเน่ือง ต้องเฝ้าดูอาการให้ครบ 6 เดือน 

    นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัญหาม้าและวัวถูก

สนัุขจรจัดกดัที่ อ.ปราณบุรี เน่ืองจากไม่มีการเล้ียงในพ้ืนที่ควบคุม ล่าสดุ ได้ก าชับเจ้าของฟาร์มม้าและฟาร์มวัวทุกพ้ืนที่ 

หากพบสตัว์เลี้ ยงมีอาการผดิปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทนัท ี

 

ส านักข่าวไทย 

(30เม.ย.61) 

ป้องสนัอนัตรายจาสฟ้าผ่า 

   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมฯ ในเดือน 

เม.ย. 2561 ได้รับรายงานผู้เสยีชีวิตจากการถูกฟ้าผ่ากว่า 10 รายแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 24-27 

เม.ย.น้ี จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอกีคร้ัง ขอแนะน าวิธีการปฏบิัติตัวเพ่ือป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า คือ กฎ 30/30 ดังน้ี 

หากอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วเกิดฟ้าแลบ ได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาในเวลาไม่เกิน 30 วินาที แสดงว่าฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้

พอที่เกดิฟ้าผ่าได้ ให้หาที่หลบที่ปลอดภัยทนัท ีโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แขง็แรง และเม่ือพายุฝนฟ้าคะนองหยุดแล้ว ไม่มี

เสยีงฟ้าร้อง ควรรอในที่หลบอกีอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือให้พายุผ่านไปหรือสลายตัวไปก่อน  

 
ประชาชาติธุรกจิ 
(28 เม.ย 61) 

ภาษีความหวาน 

    -เสนอบทความ ค่ายเคร่ืองดื่มเร่ิมออกสินค้าใหม่ที่มีการปรับสูตรให้มีความหวานลดลง หรือใช้สารให้ความหวาน

อย่างอื่นแทนน า้ตาล เพ่ือที่จะไม่ต้องเสยีภาษีความหวาน หลังจาก พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ก าหนดให้เคร่ืองดื่ม

แทบทุกชนิด ต้องเสียภาษีตามปริมาณความหวาน โดยใช้การจัดเกบ็แบบอัตราก้าวหน้า  และขยับอัตราการจัดเกบ็

เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เคร่ืองดื่มหลายรายการขอใช้สญัลักษณ์ "ทางเลือก

สุขภาพ" มากขึ้ นโดย “อิชิตัน” เตรียมยื่นขอโลโก้ "ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ" ส่วนเคร่ืองดื่มตู้กดใน เซเว่นฯ เร่งปรับ

น า้ตาลให้เหลือไม่เกนิ 6 มก./100 มล.  

 

คมชัดลึก 

 (28 เม.ย. 61) 

พาราควอต 

   -เสนอข่าว ศ.เกยีรติคุณ ดร.นพ.สมชัย  บวรกติติ ผู้เช่ียวชาญโรคระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรคระบบหายใจ 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ราชบัณฑติแห่งส านักงานราชบัณฑติยสภา กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นแพทย์ระบบ

การหายใจและปอด มีประสบการณ์กับพิษพาราควอตในผู้ป่วยจากการดื่มพาราควอต ได้เคยเขียนบทความทบทวน

ส่งไปลงพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์เวชสาร และพุทธชินราชเวชสาร พร้อมกันน้ันกไ็ปบรรยายเร่ืองพาราควอตในการ

ประชุมราชบัณฑิตสัญจร เมื่อเม.ย.ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องหลายคนร่วมประชุมด้วย เช่น ศ.ดร.สุธรรม 

อารีกุล  ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ซึ่งทุกคน

ไม่มีความเหน็ขัดแย้งกบัข้อมูลที่บรรยาย คือ การใช้พาราควอตทางกสกิรรมไม่มีอนัตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

 

สยามรัฐ 

(30เม.ย.61) 

โฆษสาสถานพยาบาัเสเนจรเง 

    -เสนอข่าว พญ.ประนอม ค าเที่ยง อธบิดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กล่าวว่า บริการการแพทย์และความงามเป็น 

10 อันดับบริการที่ได้รับความนิยมสูง สถานพยาบาลจึงแข่งกันโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งบางประเภทอาจใช้ข้อความ 

เสียง ภาพโอ้อวดเกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความเสียหายต่อประชาชนได้ ดังน้ัน เพ่ือคุ้มครองประชาชน

จากภัยโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลที่หลอกลวง โอ้อวดเกินจริง จึงจัดประชุมช้ีแจงหลักเกณฑโ์ฆษณาฯ แก่



                                                             สรุปข่าววันที่ 28 -30 เมษายน 2561 8 
สือ่ ประเด็นข่าว 

เจ้าของกจิการสถานพยาบาลในกทม.และปริมณฑล หารือแนวปฏบิัติให้ถูกต้อง ก่อนขยายผลไปสู่ภมูิภาค 

   นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผู้ใดโฆษณาสถานพยาบาลเพ่ือประโยชน์ทางการค้าโดย

พลการ มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ปรับไม่เกนิ 2 หม่ืน

บาท และปรับอกีวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับโฆษณา หากโฆษณาเทจ็ โอ้อวด จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับ

ไม่เกนิ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ า-ปรับ และปรับอกีวันละไม่เกนิ 1 หมื่นบาทจนกว่าระงับโฆษณา 

 
ข่าวสด 

(29เม.ย.61) 

สบส.ยสระดบับรเสาร 4.0 

    -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธบิดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 

การอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ การอนุญาตประกอบกจิการสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ พ.ศ.2560 ก าหนดให้สามารถ

ยื่นค าขอผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ แต่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนมีความ

คล่องตัวและสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น ส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการในรายที่ต่ออายุใบอนุญาต ได้

วางเป้าหมายให้สามารถยื่นช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีผ่านทางออนไลน์หรือผ่านธนาคารได้  โดยทั้งหมดน้ีจะเร่ง

ด าเนินการภายในปี 2561     

 

สยามรัฐ 

(30เม.ย.61) 

สมุนไพรแสท้อ้งเสีย 

  -เสนอข่าว นพ.เกียรติภมูิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะน าประชาชนระมัดระวัง เลือกรับประทาน

อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือ ล้างภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ให้สะอาด เมื่อมีอาการท้องเสีย ให้

รับประทานยาเหลืองปิดสมุทร ซึ่งเป็นต ารับยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ และอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้บรรเทา

อาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเช้ือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ หรือใช้ยา

ธาตุบรรจบ หรือยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร หากท้องเสียไม่ติดเช้ือรุนแรงจะหายได้เอง ที่ส าคัญ เมื่อสญูเสียน า้และเกลือ

แร่มักจะเกดิภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย ระหว่างท้องเสยีให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ไม่ควรงดอาหาร ไม่ทานรสจัด 

หากท้องเสยีชนิดติดเช้ือ ให้รีบไปรพ.เพ่ือตรวจหาเช้ือและรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันต่อไป 

 

กรุงเทพธุรกจิ 

(30เม.ย.61) 

ต ารบัยาแผนไทยแห่งชาตเ 

    -เสนอข่าว นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

ได้คัดเลือก "ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ" ปี 2560 จ านวน 103 ต ารับ 8 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มยาโรคโลหิตระดูสตรี กลุ่ม

โรคเดก็ กลุ่มโรคลม กลุ่มไข้ กลุ่มยาบ ารุง กลุ่มระบบทางเดินอาหาร กลุ่มกษัย และกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ 

น าสู่การใช้ประโยชน์ ตั้งเป้า 3 ปี ประกาศ 300 ต ารับ  

    ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรม พท. ระบุมีนโยบายสนับสนุนสมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษาโรคมาตลอด ได้

อนุรักษ์ต ารับต าราภมูิปัญญาทางการแพทย์และพัฒนาต่อยอดจนเป็นต ารับยา มีการให้ทุนวิจัย และขึ้นทะเบียนต ารายา

ทั้งหมดที่มีในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 2 หม่ืนต ารับ ปัจจุบันวิจัยยามะเรง็ 3 ชนิด 

 

เดลินิวส ์

(30เม.ย.61) 

โครงสารัูสเสเดรอดฯ จ.สเงหบุ์รี 

    -เสนอข่าว นพ.สรุะ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจฯ สธ. เขตสุขภาพที่ 4  เปิดเผยว่า เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการคลอดอย่าง

ปลอดภัย ได้จัดโครงการ "ลูกเกดิรอดแม่คลอดปลอดภัย ที่ รพ.ทั่วไป จ.สงิห์บุรี 2561" เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมี

โอกาสไปคลอดบุตรที่ รพ.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี โดยไม่ต้องรอส่งตัวจากรพ.ที่มีสิทธ ิ

และใช้เพียงสมุดฝากครรภ์เท่าน้ัน ส่วนเร่ืองการฝากครรภ์ ดูแลครรภ์ก่อนคลอด ยังสามารถท าได้ที่รพ.ชุมชน

เหมือนเดิม โครงการน้ีจะเร่ิมวันที่ 30 เม.ย. น าร่องที่ จ.สิงห์บุรีเป็นแห่งแรก หลังจากน้ัน 3 เดือน 6 เดือน จะมีการ

ประเมินผลอกีคร้ัง    

 

ไทยโพสต์ 
(30เม.ย.61) 

ปรบัปรเมาสสารตะสัว่ในอาหาร 

    -เสนอข่าว น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กล่าวว่า ได้ท าหนังสือถึงอย. ขอให้มีการปรับสาร

ตะกั่วในอาหารให้มีปริมาณเท่าต่างประเทศ จาก 1 มก./กก. เป็น 0.3 มก./กก. เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสุขภาพและ

เศรษฐกจิ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ  

 


